

# กาชาดครบรอบ 100 ปี

ด้วยใน พ.ศ. 2506 นี้ กาชาดมีอายุครบร้อยปี สภากาชาดไทยจึงเห็นเป็นการสมควร ที่จะแสดงให้พ้องชาวไทยทราบถึงประวัติ และหน้าที่ของกาชาดไว้ ณ

กาชาด เป็นองค์การกศลองค์การหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ และอุดมคติที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ได้รับเคราะห์กรรมในภัยพิบัติต่าง ๆ ให้ได้รับการสงเคราะห์ และการบรรเทาความทุกข์ ให้เขาอย่างลงมือช่วยเหลือเท่าที่สามารถทำได้ โดยไม่คำนึงถึงชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง ตลอดจนผู้เป็นศัตรูกัน เมื่อเพื่อนมนุษย์ได้รับเคราะห์กรรมจากภัยพิบัติจนแล้ว จึงเป็นกิจวัตรของกาชาด ต้องดำเนินเข้าช่วยเหลือเสมอ และให้ทันทั่วถึง

ประวัติของกาชาด อาจจะกล่าวได้ว่า ไคเรมเมื่อเดือนสิงหาคม 2402 โดยได้มีการรบใหญ่ที่หมู่บ้าน ซอลเฟอริโน ประเทศอิตาลี มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมาก นายอ็องรี ดูนังต์ ชนชาวสวิส ซึ่งได้ไปเห็นทหารบาดเจ็บล้มตายในสนามรบ ได้เขียนหนังสือเล่าเรื่องที่เขาพบเห็น ลงพิมพ์

แพร่หลายไปในนานาประเทศ ในหนังสือนั้น ดูนังต์ แสดงความรู้สึกเศร้าสลดใจ สงสารเพื่อนมนุษย์ที่บาดเจ็บล้มตาย โดยไม่ได้รับการรักษาพยาบาลตามสมควร และโดยความรู้สึกในใจเป็นศัตรูกันรุนแรง ผู้ทำสงครามแต่ละฝ่าย มุ่งจะทำการรักษาพยาบาลเฉพาะทหารของฝ่ายตน มิได้เอากาชาดหรือการรักษาพยาบาลที่ช่วยเจ็บ ของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่ง บุณจิต เห็นว่าผู้ที่ทำการรบจนช่วยเจ็บในสงครามนั้น มิได้เป็นศัตรูกัน หากแต่ควรทำการรบ เพราะหน้าที่บังคับ เมื่อมีผู้ช่วยเจ็บในสนามรบ ก็ควรจะมีหน่วยรักษาพยาบาลที่เป็นกลาง ออกช่วยเหลือทำการรักษาพยาบาลผู้ช่วยเจ็บทั้งสองฝ่าย โดยไม่เลือกว่าเป็นทหารของฝ่ายใด แม้แต่ที่เห็นชาศึกกัน ดูนังต์ เห็นว่า ทุกประเทศควรทำใจตั้งสมาธิการกศลชน เพื่อช่วยเหลือผู้ช่วยเจ็บในสงคราม และเสนอเป็นข้อแนะนำว่า ควรจะมีการประชุมนานาประเทศ เพื่อปรึกษาในเรื่องนี้

เนื่องแต่ความพยายามของ ดูนังต์ จึงกล่าว ต่อมาจึงได้มีการประชุมนานาประเทศ

ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ใน  
เดือนตุลาคม ค.ศ. 1863 (พ.ศ. 2406)  
ซึ่งถือเป็นยุคเกิดของกาชาด ที่ประชุมได้  
ตกลงเป็นเอกฉันท์ ให้จัดองค์การขึ้นใน  
ประเทศต่าง ๆ มีหน้าที่ช่วยเหลือหน่วย  
รักษาพยาบาลของฝ่ายทหารในยามสงคราม  
นอกจากนั้น ที่ประชุมได้แต่งตั้งเจนีวา  
เป็นเอกฉันท์ไว้ด้วยว่า ให้รัฐบาลของแต่ละ  
ประเทศให้ความคุ้มครองป้องกันองค์การ  
ที่จะตั้งขึ้น และอำนวยความสะดวกให้ด้วย  
เพื่้ององค์การจะได้สามารถทำหน้าที่ให้เป็น  
ผลสำเร็จ

ต่อแต่นั้นมา ได้มีการประชุมระหว่าง  
ประเทศอีกหลายครั้ง เป็นผลให้มีอนุสัญญา  
ต่าง ๆ ขึ้น กำหนดให้นานาประเทศต้อง  
ให้สิทธิ แก่ผู้ที่ทำการรักษาพยาบาลใน  
สนามรบแก่พลชก และแก่ผู้ที่ถูกกักขัง  
ในฐานะเป็นชนชาติศัตรู องค์การที่ได้  
ตั้งขึ้น เพื่อช่วยหน่วยรักษาพยาบาลฝ่าย  
ทหาร ในยามสงครามดังกล่าวนี้ ได้ชื่อว่า  
“กาชาด” และเพื่อให้เกียรติแก่ประเทศ  
สวิส ซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของ คุณงค์  
เครื่องหมายกาชาด ให้ใช้เครื่องหมายของ  
ธงชาติสวิส หากกลบสีกันเสีย กล่าวคือ  
ธงชาติสวิส ใช้กากระบายขาวบนพื้นแดง

ส่วนเครื่องหมายกาชาด ใช้กากระบายแดง  
บนพื้นขาว

ในเริ่มแรก งานของกาชาดเป็นแค่  
เพียงทำหน้าที่ช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้ช่วย  
ใช้ บาดเจ็บในเวลาสงคราม เป็นการช่วย  
หน่วยรักษาพยาบาลของฝ่ายทหาร

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 (2457-  
2461) ได้เกิดมีความเห็นกันขึ้นว่า เพื่อ  
ป้องกันการรบกันในภายหน้า ควรจะมีการ  
อบรมเยาวชนให้มีนิสัยรักสันติ และได้  
มอบให้กาชาดเป็นผู้ดำเนินการ งานนี้  
เรียกว่า “อนุกาชาด” นอกจากนั้น เมื่อ  
มีเหตุสาธารณภัยพิบัติ ก็ได้ให้กาชาดเป็นผู้  
บรรเทาทุกข์ด้วย ตั้งแต่บัดนั้นมา งานของ  
กาชาด จึงมีทั้งในยามสงคราม และใน  
ยามสงบศึก

การกาชาดได้ตั้งขึ้นเองจากอนุสัญญา  
และตามอนุสัญญาระเบียบให้ นานาประเทศตั้ง  
สภากาชาดประจำชาติขึ้น ในประเทศของ  
ตน ประเทศหนึ่งมีสภากาชาดประจำชาติ  
ได้แต่เพียงสภาเดียว สภากาชาดที่ตั้ง  
ขึ้นนั้น จำต้องถือหลักปฏิบัติให้ถูกต้อง  
ตามอนุสัญญา

เมื่อมีสภากาชาดประจำชาติขึ้น ใน  
ประเทศต่าง ๆ แล้ว จำต้องมีการรวมการ

กลางคณะหนึ่ง เรียกว่า กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์การสวัสดิ มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา กรรมการคณะนี้เลือกตั้งจากชาวสวิสทั้งหมด มีหน้าที่วางระเบียบให้สหภาพกาชาดทุกประเทศปฏิบัติกาชาดเป็นระเบียบอย่างเดียวกัน เป็นผู้รับผิดชอบทำให้สหภาพกาชาดระหว่างสหภาพกาชาดทั้งหลายและคอยตรวจตราว่า สหภาพกาชาดทั้งชนในประเทศต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามกฎกติกาของกาชาดหรือไม่ ถ้าถูกตองก็รับรองเป็นสหภาพกาชาดประจำชาติ หลักเกณฑ์สำหรับวินิจฉัยมี 12 ประการ แต่ที่สำคัญมาก มีอยู่เพียง 3 ประการ คือ

(1) สหภาพกาชาดทั้งชน จะต้องเป็นองค์การอิสระ ไม่ขึ้นแก่รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ใด ๆ ในเรื่องงานที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกาชาด

(2) ทำการรักษายาพยาบาลผู้บาดเจ็บโดยไม่เลือกชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็นในทางการเมือง

(3) จะต้องเตรียมงาน ในยามสงบศึกให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำหน้าที่ใดในยามสงคราม

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2461 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เองแต่ได้ขยายงาน

ของกาชาดให้ดำเนินถึงในยามสงบศึกด้วย จึงได้ตั้งสันนิบาตสหภาพกาชาดขึ้นนอกองค์การหนึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา เป็นสมาคมของสหภาพกาชาดทั้งหลายทั่วโลก มีหน้าที่พิเศษในยามสงบศึก เกี่ยวกับการอนามัย คึกษา การประชานามัยพิทักษ์ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพิบัติ และอบรมเยาวชนให้มีจิตใจเผื่อแผ่ และรักสันติ

ในเวลานี้ มีสหภาพกาชาดประจำชาติในประเทศต่าง ๆ รวม 90 ประเทศ

ในปี พ.ศ. 2471 ได้มีการประชุมกาชาดระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ได้ตกลงให้ตั้งองค์การกาชาดระหว่างประเทศขึ้น เพื่อประสานงานระหว่างคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และสันนิบาตสหภาพกาชาด มีที่ประชุมใหญ่ที่กรุงเจนีวา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน บรรดาสหภาพกาชาดประจำชาติ ผู้แทนกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และผู้แทนสันนิบาตสหภาพกาชาด นอกจากนี้ มีกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 2 ผู้แทนสันนิบาตสหภาพกาชาด 2 และผู้แทนสหภาพกาชาดประจำชาติ 5 รวม 9 ตำแหน่ง เป็นผู้ควบคุมงาน

ย้คน กาวกาชาคไค้มีอายครบรอยบ้แล้ว  
 และในระยะ เวลารอยบ้ทลวงมาแลวง  
 กาชาคแ้ละประเทศ ก็ไค้ปฏิบัติหนาท้ของ  
 คน ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ท้ประ-  
 สขความทกข้ยากเป็นเอนกประการ เมื่อม  
 ภัยพิบัติเกิดขันในประเทศไค้ กาชาคใน  
 ประเทศนัน กลงมือปฏิบัติงานในหนาท้ทนท้  
 หากเป็นการเหลือย้กว่าแรง ก็ขอร้องไป  
 ทางสันนิษาคสภากาชาค ให้กาชาคประ-  
 เทคเอนชวยเหลือเทาท้เห็นสมควร และใน  
 ยามสงคราม ก็เป็นหนาท้ของกาชาค  
 ระหว่างประเทศที่จ้ต้องเป็นชริระคแล ชวย  
 เหลือรักษาพยาบาลทหารท้ยากเจ็บ ทลอค  
 จนการเลียงคเชลยคคก ตามหลักการของ

มนุษยธรรม ฉะนัน เมื่อกาชาคไค้กำเนค  
 มาครบรอยบ้แล้ว บรรคากาชาคนานา-  
 ประเทศ ไค้ประสมลงมติให้จ้คการฉลอง  
 อย่างมโหฬารท้ นครเจ้เนว่า ประเทศสวิส-  
 เซอร์แลนค ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ นายชงริ  
 คนงค และเพอเป็นอนุสรณ์แก่นายชงริคนงค  
 ท้ไค้ใช้ความอุตสาห้ บกบ้นริเริ่มก่อคังการ  
 กาชาคขัน วัตถุประสงค์ท้สำคัญของการ  
 ฉลองครบรอยบ้น คณะกรรมคการคำเนน  
 งาน มีความประสงค์ท้จะให้ประชาชนท้ว้ไป  
 ให้ทราบชงท้วงนถึงหนาท้และคุณงามความ  
 ค้ของกาชาค และขอให้ประชาชนท้วมมือ  
 ให้ความชวยเหลือ และสมัครเป็นสมาชิก  
 ใหม่มากท้สุดท้จะท้ทำได้ เพื่อให้สภากาชาค  
 คำรงอยู่ไค้ตลอดไปจนถลปวสาน.

